

AKRเร่งดีผลงานหม้อแปลง บุกติดตั้งโซลาร์กว่า600ล.

ทันหุ้น - AKR มั่นใจผลงาน Q2/2561 เทิร์นโอเวอร์ardt ทั้งปีมีกำไร เจรจาเข้ารับงานหม้อแปลงรัฐ-เอกชน ต่อเนื่อง ปีมรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท ตุนงานในมือกว่า 300 ล้านบาท → → **อ่านหน้า 2**



AKR (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมเร่งเสนองานติดตั้งโซลาร์รูปท็อป มูลค่ากว่า 500-600 ล้านบาท คาดรู้ผลภายใน Q3-Q4/61

นายธนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2/2561 จะเริ่มกลับมามีกำไรได้ และทั้งปีมั่นใจว่าจะมีกำไรแม้ไตรมาส 1/2561 มีผลขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงหลังส่งมอบงานได้ช้า ทำให้บริษัทประสบผลขาดทุน แต่ขณะนี้บริษัทเริ่มส่งมอบงานได้มากขึ้นทำให้เชื่อว่าตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 ผลประกอบการจะเริ่มกลับมามีกำไรเร่งรับงานใหม่

ขณะที่รายได้รวมปีนี้บริษัทคาดว่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 1.73 พันล้านบาท โดยไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีรายได้แล้วกว่า 346 ล้านบาท และยังมีงานหม้อแปลงในมือที่รอส่งมอบในปีนี้อีก 300 ล้านบาท รวมไปถึงบริษัทยังมีการเข้าเจรจารับงานหม้อแปลงจากทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่จะมีการออกมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากงานเอกชนอยู่ที่ 70% และอีก 30% จะเป็นงานของทางภาครัฐ

"ตอนนี้เราก็มองว่างานจะออกมามากขึ้น และมีเจรจารับงานอยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะของภาคเอกชน แต่โครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆ ของทางภาครัฐคงต้องรอปีหน้า หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจออกมาในทิศทางที่ดี ตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ดีกว่า 1-2 ปีที่ผ่านมา แต่อาจจะยังไม่กลับไปดีเท่า 3-4 ปีก่อน" นายธนุชา กล่าว

ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัท มีทั้งการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และการขายโดยตรงจากบริษัทโดยตลาดต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายในการขยายตลาดที่สำคัญในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งมีสถิติการบริโภคไฟฟ้าต่อหัวต่ำ ยังต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศ โดยมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจหันมาขยายฐานลงทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้แนวโน้มความต้องการไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น

● ดีผลงานโซลาร์รูปท็อป
พร้อมกันนี้บริษัทยังเดินหน้าขยายงานในส่วนของโซลาร์รูปท็อปและจัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ โดยปัจจุบันมีงานในมืออยู่ราว 10 ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอผลการเสนองานมูลค่ากว่า 500-600 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดว่าจะทราบผลการประมูลงานในช่วงไตรมาส 3-ไตรมาส 4/2561 ซึ่งในส่วนงานดังกล่าวอาจจะมามีมาร์จิ้นไม่สูงนักเนื่องจากมีการแข่งขันสูง แต่บริษัทก็เชื่อว่าจากการบริการหลังการขายที่ดีของบริษัทจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และการติดตั้งโซลาร์รูปท็อป นอกเหนือจากการลดต้นทุนแล้วยังช่วยในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ BOI ด้วย และการลงทุนดังกล่าวใช้ระยะเวลาราว 3-4 ปีคืนทุน

ด้านนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ นักกลยุทธ์การลงทุนและนักวิเคราะห์เทคนิค บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุถึง AKR ว่า สัญญาณเทคนิคเริ่ม Overbought แต่ยังคงกำไรได้ในระยะสั้น ประเมินแนวต้านที่ 1.50 บาท สนแนวรับอยู่ที่ 1.34 บาท